



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติเพชรบุรี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาวพรพิมล อินทรพงศ์	- ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไป รายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์ จะเข้ารับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวใน ครั้งนี้
๒	๐๑๕	นางสาวสุธิดา เครื่องทิพย์	

สุภาวดี